

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๑๑๐๔/ ๗๖๕๖



กระทรวงพาณิชย์
๕๖๓ ถ.นนทบุรี
ต.บางกระสอบ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ความเห็นต่อทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๔๓๖๗๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอความเห็นกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เนื่องจากมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และเชื่อมโยง สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ความมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก และการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เกิดสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ และมีประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade related issues) จึงส่งผลกระทบต่อภาคการค้าทั้งในและนอกประเทศ และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยต้องมุ่งเน้นสร้างความเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และปรับบทบาทการค้าของไทย จากการรับจ้างผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งได้ผลประโยชน์เพิ่มต่ำและไม่ยั่งยืน ไปสู่การเป็นผู้ค้าและผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์และแบรนด์ของตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นและยั่งยืนกว่า และเน้นการใช้เทคโนโลยีในระดับสูงเพื่อสร้างวงจรผลิตภัณฑ์ของตนเองใหม่ (Product life cycle) รวมทั้งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและการวิจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า โดยมีจุดมุ่งหมายไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต รวมทั้ง ความมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มภาคีด้านเศรษฐกิจการค้าต่างๆ ควบคู่ไปกับการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค เนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดการรวมกลุ่มการค้า (Trade blocs) ใหม่ๆ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอภิรดี ตันตราภรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๕๘๖๑

โทรสาร ๐ ๒๕๐๗ ๗๐๐๗